

## ข้อกำหนดขอบเขตงานและระเบียบที่ใช้บังคับสำหรับคณะกรรมการส่งเสริมผู้ปลูกพืช (GITF) เพื่อนำมติ GA21-2d ไปปฏิบัติ

### บทนำ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ RSPO ได้อนุมัติมติ GA21-2D “พัฒนากลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อย” (ดูภาคผนวก 1) โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วย 82.19 %, ไม่เห็นด้วย 15.51 %, และ 2.30% งดออกเสียง, กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล - มาเลเซีย (WWF-Malaysia), Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia (Kaleka) และ Sawit Kinabalu Sdn. เป็นผู้เสนอข้อมติ โดยในข้อมติผู้เสนอได้อธิบายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการแบบเขตอำนาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐานในซาบาห์ และพบว่าผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยไม่เต็มใจที่จะขอรับการรับรอง หลักการและเกณฑ์ RSPO ซึ่งส่งผลให้การรับรองของ RSPO ในซาบาห์หยุดชะงัก โดยอาจมีปัญหาท้าทายแบบเดียวกันนี้ในภูมิภาคอื่น ผู้เสนอข้อมติได้อธิบายว่าหากมีแรงจูงใจที่ดีขึ้นสำหรับผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการรับรองของ RSPO

### วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดขอบเขตงานและระเบียบที่ใช้บังคับ (ToR) ฉบับนี้คือเพื่อการทำงานร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมผู้ปลูกพืช (GITF) ชุดใหม่ในการดำเนินการตามมติที่เรียกร้องให้มีการระบุและและพัฒนา กลไกที่จะจูงใจให้เกิดการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนและปรับปรุงอัตราการรักษา ในกลุ่มผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยอิสระ โดยการดูแลให้กลุ่มเกษตรกรได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่สอดคล้อง และได้สัดส่วนกับความทุ่มเทและทรัพยากรที่ใช้เพื่อขอการรับรอง กลไกนี้จะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ToR ฉบับนี้ กำหนดองค์ประกอบของ GITF, ขอบเขตงาน และระเบียบที่ใช้บังคับของ GITF

### คณะกรรมการเฉพาะกิจ

RSPO จะจัดตั้งคณะกรรมการ GITF เพื่อระบุและพัฒนา กลไก โดยพิจารณาถึงประโยชน์ ความเสี่ยง และปัญหาด้านการบริหารที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการควรต้องคิดหากยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยอิสระ, ทบทวนแรงจูงใจในปัจจุบันสำหรับเกษตรกรรายย่อย เช่น เครดิตเกษตรกรรายย่อย และค้นหาวิธีปรับปรุงแรงจูงใจ รวมถึงแรงจูงใจทางการเงินอื่นๆ ที่ผูกติดกับตลาด, การเข้าถึงแหล่งเงินทุน, การรับโอนเครดิต, การประกันการกำกับดูแล, การแทรกแซงทางนโยบาย, การสนับสนุนด้านการบริหาร หรือ

เครื่องมืออื่นๆที่ไม่ได้อิงตามตลาด นอกจากนี้ ควรพิจารณาสนับสนุนการรับรองแบบกลุ่มเพื่อลดค่าใช้จ่าย, การช่วยเหลือผู้ปลูกในการลงทะเบียน และการลดค่าธรรมเนียมสมาชิก RSPO เป็นต้น

## องค์ประกอบคณะทำงาน

ประกอบด้วยสมาชิก RSPO ที่เป็นตัวแทนอิงจากภาคส่วนและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ RSPO เพื่อให้มั่นใจว่าการหารือและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ โครงสร้างที่เหมาะสมของ GITF จึงเป็นดังนี้

ภาคส่วน	ส่วนงาน	จำนวนรวม
ผู้ปลูก	ผู้ปลูกขนาดกลางมาเลเซีย	1
	ผู้ปลูกขนาดกลางอินโดนีเซีย	1
	ผู้ปลูกขนาดกลาง ROW	1
	เกษตรกรรายย่อย (มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ประเทศไทย, แอฟริกา, ละตินอเมริกา)	5
องค์กรพัฒนาเอกชน	ด้านสิ่งแวดล้อม	2
	ด้านสังคม	2
ห่วงโซ่อุปทาน	ผู้แปรรูป & ผู้ซื้อขาย	1
	ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค	1
	ผู้ค้าปลีก	1
	สถาบันการเงิน	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16</b>

สมาชิกของ GITF อาจให้น้ำหนักกับผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรที่มีการเปิดรับและประสบการณ์มากพอในการทำงานร่วมกับผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยอิสระ โดยเน้นที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องมากกว่าการเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง เมื่อมีความจำเป็นต้องลงคะแนน คณะทำงานควรต้องแต่งตั้งประธานหรือประธานร่วม การจัดตั้งคณะทำงาน GITF มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568 และจะจัดประชุมเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 โดยคาดหวังให้สมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมของ GITF อย่างแข็งขันในนามภาคส่วนของตน และหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ ควรแต่งตั้งผู้แทนสำรองที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมแทนผู้แทนจาก GITF แต่ละคนสามารถแต่งตั้งผู้แทนสำรองจากกลุ่มเดียวกันเพื่อเข้าร่วมประชุม GITF ได้ โดยผู้แทนสำรองสามารถเข้าร่วมประชุมได้ต่อเมื่อผู้แทนหลักไม่เข้าร่วมประชุม

สมาชิก GITF ควรพยายามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และทำงานร่วมกับผู้แทนสำรองทันทีที่ทราบว่าตนเองไม่สามารถร่วมประชุมได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีตัวแทนนั่งในที่ประชุม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ สมาชิก GITF ควรส่งคำขอโทษต่อประธาน GITF และแจ้งว่าผู้แทนสำรองจะเข้าประชุมแทนหรือไม่ รวมทั้งแจ้งข้อมูลนี้ต่อหัวหน้าสำนักเลขาธิการด้วย

## เกณฑ์การพ้นจากตำแหน่ง/การคัดเลือกสมาชิก GIFT ที่พักจากงานกลับมาอีกครั้ง

GIFT สามารถใช้สิทธิ์ในการยุติสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวต้องกระทำโดยฉันทามติของ GIFT (ไม่รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบ) โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับสิทธิ์ในการกล่าวคำแถลงก่อนจะมีการตัดสินใจ

เหตุผล (ไม่หมายรวมทุกข้อ) ที่ GIFT ใช้พิจารณาในการให้สมาชิกพ้นจากตำแหน่ง

- หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ RSPO และแนวทางปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดสำหรับสมาชิก RSPO
- การยื่นกรณปฏิบัติที่จะให้ข้อมูลตามที่คณะทำงานร้องขอ หากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ของคณะทำงาน ก็ไม่ควรปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางการค้าและ/หรือกฎหมายห้ามมิให้เผยแพร่
- การพ้นจากตำแหน่งโดยสมัครใจ
- ขาดการเข้าร่วมประชุมสามครั้งติดต่อกัน (3) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (รวมถึงสมาชิกสำรอง)

การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิก GIFT จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังประธานร่วมของ GIFT และสำเนาถึงประธานร่วมของ MDSC และหัวหน้าสำนักเลขานุการ RSPO ประธานร่วมจะเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนหรือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบให้เสนอชื่อผู้แทนใหม่เข้าสู่คณะทำงาน

## การบริหารจัดการ

สมาชิกทุกคนของ GIFT ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านการผูกขาดสำหรับสมาชิก RSPO

สมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่ก่อน, ที่เห็นและ/หรือที่อาจเกิดขึ้น อันเกี่ยวกับเนื้อหาในวาระการประชุม และ/หรือเนื้อหาที่เกิดขึ้นในขณะเริ่มต้นหรือระหว่างการประชุม หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สมาชิกที่เกี่ยวข้องต้องถอนตัว

จากกระบวนการตัดสินใจหรือการหารือในประเด็นอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับมูลกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

ห้ามมิให้สมาชิกและผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมการหารือใช้ตำแหน่งใน GIFT และ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการหารือใน GIFT เพื่อหาผลประโยชน์ทางการเงินหรือเสนอราคาสำหรับโครงการที่วางจ้งโดย GIFT ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านองค์กรที่ตนเองเกี่ยวข้อง สมาชิกและ/หรือผู้เชี่ยวชาญที่รับเชิญมาสังเกตการณ์ และ/หรือมีส่วนร่วมในการหารือเพื่อพัฒนาข้อกำหนดโครงการ (ToR) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอราคาและ/หรือเข้าร่วมในกระบวนการประเมินหรือคัดเลือก แม้จะออกจากคณะทำงานแล้วก็ตาม

สมาชิกต้องดูแลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและการตีความผลลัพธ์และการตัดสินใจทั้งหมดของ GIFT ว่ามีความสอดคล้องกับฉันทามติที่เกิดขึ้นภายในคณะทำงาน

สมาชิกควรพยายามบรรลุฉันทามติในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุฉันทามติในประเด็นใด จะต้องมียกเสียง GIFT อย่างน้อย 75% ลงมติเห็นชอบให้ใช้การตัดสินใจดังกล่าว และต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเสียงสนับสนุนจากสมาชิกแต่ละประเภท

หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงผ่านวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นได้ ประธาน (หรือประธานร่วม) ของ GIFT อาจส่งเรื่องให้ MDSC เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับ RSPO การหารือและเอกสารทั้งหมดจะถูกจัดเป็นความลับเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลถูกกำหนดให้เป็นความลับเนื่องจากมีความอ่อนไหว (เช่น กรณีละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดหลักการและเกณฑ์ของ RSPO) สมาชิก GIFT จะต้องเคารพในประเด็นความลับดังกล่าวและป้องกันไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะ

การละเมิดกฎข้างต้นอาจนำไปสู่การถูกถอดถอนจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะดำเนินการลงโทษในกรณีของข้อกล่าวหาการละเมิดที่ยังไม่ได้บทสรุป ให้สมาชิกรายงานข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อประธานร่วมของ GIFT และตัวแทนสมาชิกในแต่ละประเภทในคณะกรรมการผู้ว่าการของ RSPO (RSPO Board of Governance) ซึ่งจะจัดการกับข้อกล่าวหาตามกฎบัตรและจรรยาบรรณของ RSPO

คณะกรรมการ GIFT จะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการ RSPO สำนักเลขาธิการมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างที่ปรึกษา

ภายนอกเพื่อช่วยในด้านการจัดการ GIFT, การดำเนินงาน การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ, การนัดสัมภาษณ์สมาชิก GIFT และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะขั้นสุดท้ายในนามของคณะกรรมการ การเปิดรับอาสาสมัครสำหรับ GIFT และการเสนอแผนงานโครงการสำหรับที่ปรึกษาจะมีการประกาศบนเว็บไซต์ของ RSPO

## ผลลัพธ์ที่ต้องการ

กลไกที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยอิสระ โดยรวบรวมสิทธิประโยชน์ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน กลไกนี้อาจครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยอิสระ

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าควรพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับเครื่องมือและระบบที่มีอยู่ของ RSPO มาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอิสระปี 2562 และ 2567 (Independent Smallholder Standard), กลยุทธ์เกษตรกรรายย่อยของ RSPO ปี 2560 (RSPO Smallholder Strategy), วิธีการแบบเขตอำนาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐานของ RSPO (RSPO Jurisdictional Approach), ความรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility) และกลไกตลาดที่มีอยู่ (เช่น เครดิต IS และการค้าทะเลยาล์มสดที่ผ่านการรับรอง - Certified FFB Trade) รวมทั้งยังอาจพัฒนากลไกในลักษณะที่ให้หน่วยงานภายนอกสามารถบริหารจัดการเองโดยสิ้นเชิงก็ได้ (ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก, สถาบันการเงิน หรือผู้ซื้อ เป็นต้น)

## กรอบเวลา

คณะกรรมการ GIFT จะต้องส่งมอบงานตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน (ToR) ภายในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ปี 2568 คณะทำงาน GIFT จะพ้นจากตำแหน่งหลังจากส่งมอบงานเสร็จสิ้น

## **การกำกับดูแล**

หัวหน้าสำนักเลขาธิการ RSPO (นำโดย Inke van der Sluijs ผู้อำนวยการฝ่ายการเปลี่ยนแปลงตลาด โดยการสนับสนุนจากฝ่ายเทคนิค)

คณะกรรมการพัฒนาตลาด (Market Development Standing Committee: MDSC)

ควรมีการปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอกับคณะกรรมการเกษตรกรรายย่อย (Smallholder Standing Committee: SHSC)

---

*ข้อกำหนด ToR ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาตลาดเมื่อวันที่  
10 กุมภาพันธ์ 2568*

---

## ภาคผนวก 1

## มติ GA21-2d

มติที่เสนอเพื่อขอให้รับรองในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 21 ของ  
องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

**หัวข้อ:** พัฒนากลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อย

**เสนอโดย:** กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล - มาเลเซีย (WWF- Malaysia), Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia (Kaleka) และ Sawit Kinabalu Sdn.

### ความเป็นมา

องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) วาดหวังให้มีความร่วมมือระดับโลกเพื่อทำให้ปาล์มน้ำมันมีความยั่งยืน ภารกิจของ RSPO รวมถึงการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของปาล์มน้ำมันยั่งยืน, การส่งเสริมความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า และการกำหนดมาตรฐานระดับโลกผ่านการรับรอง (ที่มา: [วิสัยทัศน์และพันธกิจของ RSPO](#)) ในเดือนมีนาคม 2566 พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในรัฐซาบฮ์ขนาด 425,883 เฮกตาร์ หรือคิดเป็น 27% ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมดในซาบฮ์ได้รับการรับรอง RSPO ซึ่งส่วนมากเป็นส่วนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่ (ที่มา: [เว็บไซต์ RSPO](#)) อย่างไรก็ตาม ผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน ยังคงมีสัดส่วนต่ำ เนื่องจากขาดแรงจูงใจทางการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการแบบเขตอำนาจการปกครองเพื่อการรับรองมาตรฐานตามที่ RSPO เรียกร้อง รัฐซาบฮ์ได้ประกาศพันธสัญญา

ที่จะบรรลุการรับรองน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนจาก RSPO (Certified Sustainable Palm Oil: CSPO) ให้ถึง 100% อันเป็นส่วนสำคัญ

ในการเปลี่ยนผ่านภูมิทัศน์สู่การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน พันธสัญญาของรัฐบาลซาบฮ์นี้ ซึ่งกระทำขึ้นโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ RSPO และสมาชิกทั่วโลก จะบรรลุได้โดยผ่านวิธีการจัดการภูมิประเทศแบบทั่วทั้งเขตอำนาจการปกครองเพื่อเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มทั้งหมด

ในซาบฮ์ หยุดการตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่พรุบบนิเวศ และสร้างหลักประกันสำหรับการดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยจะทำงานควบคู่กับเกษตรกรรายย่อย (ส่วนใหญ่เป็นชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมือง) ผู้ปลูกขนาดกลางและใหญ่ โรงงานแปรรูปและห่วงโซ่อุปทาน ผู้ซื้อรายใหญ่และสถาบันการเงิน

ตั้งแต่ปี 2562 ทีมน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Sustainable Palm Oil Team: SPOT) ของ WWF-Malaysia ได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรปาล์มน้ำมันขนาดกลาง และเกษตรกรรายย่อยผ่านโครงการภูมิทัศน์ซาบาห์ (Sabah Landscapes Programme) โดยส่งเสริมการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน RSPO

ในโครงการนี้ WWF-Malaysia มุ่งหวังที่จะสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มอันยั่งยืนและครอบคลุม ซึ่งช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้วยการผสมผสานการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรามุ่งรักษาป่าไม้ และสัตว์ป่าในซาบาห์ ในขณะที่ส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีโดยมีความรับผิดชอบ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นี้ WWF-Malaysia ได้ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล ผู้นำในอุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย อย่างไรก็ตาม แม้การมีส่วนร่วมนี้ผ่านมานานเกือบห้าปีแล้ว แต่ยังคงมีความคืบหน้าน้อย การขาดแรงจูงใจทางการเงินทำให้เกษตรกรขนาดกลางและรายย่อยไม่เต็มใจที่จะขอการรับรอง ส่งผลให้อัตราการรับรอง RSPO ในซาบาห์คงตัวอยู่ที่ 27%

ภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีผู้ปลูกปาล์มขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยอาจเผชิญกับปัญหาท้าทายทำนองเดียวกันกับซาบาห์

## ข้อเสนอดังกล่าว

เรา WWF-Malaysia, Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia (Kaleka), และ Sawit kinabalu Sdn. Bhd เชื่อว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อยจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการรับรอง RSPO ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเหล่านี้ ดังนั้น เราขอเสนอข้อเสนอดังต่อไปนี้

## RSPO จะระบุและพัฒนากลไกในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อย

โดยมีประเด็นหลักดังนี้ :

1. RSPO จะจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อระบุและพัฒนากลไกดังกล่าว โดยพิจารณาประโยชน์ที่เป็นไปได้ ความเสี่ยง และปัญหาท้าทายด้านการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการพัฒนาตลาด (Market Development Standing Committee: MDSC) จะทำหน้าที่กำกับดูแลความคืบหน้าของคณะทำงาน
2. วัตถุประสงค์คือการพัฒนากลไกที่สามารถสร้างแรงจูงใจสำหรับวิธีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและปรับปรุงอัตราการรับรองในกลุ่มผู้ปลูกขนาดกลาง และเกษตรกรรายย่อย โดยดูแลให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่สอดคล้องและได้สัดส่วนกับความพยายามและทรัพยากรที่ใช้ในการขอรับการรับรอง

3. กลไกนี้จะได้รับการออกแบบเพื่อประกันความโปร่งใส ความยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง

## ประโยชน์ที่คาดหวัง

1. **อัตราการรับรอง:** แรงจูงใจทางการตลาดจะกระตุ้นให้เกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกขนาดกลางและเกษตรกรรายย่อย ขอการรับรอง RSPO มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรับรองโดยรวม
2. **คุณภาพของห่วงโซ่อุปทาน:** การมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นจะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองจาก RSPO
3. **การเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ:** ปรับปรุงการดำรงชีวิตของเกษตรกร
4. **วิธีปฏิบัติที่ยั่งยืน:** ผลประโยชน์ทางการเงินจากการรับรองจะส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

## ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

1. **ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาด: (Antitrust Concerns):** อาจก่อให้เกิดประเด็นเรื่องการป้องกันการผูกขาดหากนำไปสู่การสมรู้ร่วมคิด RSPO ต้องดูแลให้มีความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
2. **ปัญหาท้าทายในการดำเนินการ:** อาจเผชิญกับการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความซับซ้อนทางการบริหาร

## คณะทำงานที่ได้รับการเสนอให้กำกับดูแลข้อมตินี้

สำนักเลขาธิการ RSPO, คณะกรรมการพัฒนาตลาด (Market Development Standing Committee: MDSC)

## ข้อมูลติดต่อ

Max Donysius, WWF-Malaysia (mdonysius@wwf.org.my)

## ข้อมูลอ้างอิง

กรอบงานนำร่อง RSPO JA (RSPO JA Piloting Framework)